



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ดร.

โทร. ๐-๒๒๐๕-๓๑๗๖

ที่ ๐๐๐๗.๒๒/๓๑๕๙

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง กำชับการปฏิบัติตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม ของ มท.

รอง ผบ.ตร. (ปป) (ปป ๑) (ปป ๒) (ปป ๓) ที่ปรึกษา (ปป ๔) และ (ปป ๕)

ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป ๖) (ปป ๗) (ปป ๘) (ปป ๙) และ (ปป ๑๐)

ผบช.น. ภ.๑-๙ ศชต. และ ก.

ด้วย มท. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๑๐๐.๓/๕๔๒ ลง ๙ ก.ค.๕๖ ประสานขอความร่วมมือจาก ตร.ให้เข้มงวดกวดขันทุกพื้นที่ให้มีการกระทำความผิดตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม ที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว ต่อมา รมช.มท.(นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์) มีนโยบายเพิ่มเติมให้เน้นหนักเรื่องการปราบปรามหนี้ออกระบบและการทวงหนี้ออกระบบ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายลดอบายมุขฯ รวมทั้งจัดชุดปฏิบัติการของ มท. ลงพื้นที่ไปทำการตรวจสอบ สืบสวน และจับกุมการกระทำความผิดตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคมทั่วราชอาณาจักร อีกส่วนหนึ่ง

เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคมของ มท.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๑. รับทราบเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายลดอบายมุข และการจัดชุดปฏิบัติการของ มท. ลงพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร และพร้อมให้ความร่วมมือกับ มท.เมื่อได้รับการประสานร้องขอในการสนธิกำลังหรือการอำนวยความสะดวกด้านอื่น ๆ

๒. ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติของ มท. เรื่อง นโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม ซึ่ง ตร. ได้สั่งการไปแล้วตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๗.๒๒/๕๖๑ ลง ๕ ก.พ.๕๖ และโทรสาร ตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๗.๒๒/๑๕๕๐ ลง ๙ เม.ย.๕๖ เกี่ยวกับการปราบปรามอบายมุขทุกประเภท เช่น สถานบริการ ร้านเกม/อินเทอร์เน็ต ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนันประเภทตู้ม้าหรือตู้ผลไม้ (สล๊อทแมชีน) และการปราบปรามการกระทำความผิดการปล่อยเงินกู้หนี้ออกระบบ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้กวดขันปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างจริงจังต่อเนื่องให้มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หากหน่วยงานใดปล่อยปละละเลย และมีหน่วยงานอื่นเข้าไปจับกุมจะพิจารณาข้อบกพร่องหัวหน้าหน่วยและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกราย

๓. ให้โฆษก ตร. บช.น. ภ.๑-๙ ศชต. ประชาสัมพันธ์นโยบายของ มท. และผลการปฏิบัติงานให้สื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ทั้งนี้ ให้ บช.น. ส่งผลการปฏิบัติของหน่วยให้โฆษก ตร. ทราบเพื่อประชาสัมพันธ์ทุกเดือน

๔. ให้ผู้บังคับบัญชาระดับ บช./ภ. บก./ภ.จว. ถือเป็นนโยบายสำคัญ โดยลงไปควบคุมกำกับดูแล กำชับการปฏิบัติของ สน./สภ.ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากมีข้าราชการตำรวจร่วมกระทำผิดให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษทางปกครองและทางวินัยตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาด

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

พล.ต.อ.

(อดุลย์ แสงสิงแก้ว)

ผบ.ตร.